



คำแถลงนโยบาย

ของ

นายไพฑูรย์ ไพร์ทอง
นายกเทศมนตรีเมืองเวียงคันทคร



แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองเวียงคันทคร
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเวียงคันทคร ชั้น ๒
สำนักงานเทศบาลเมืองเวียงคันทคร

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประธานคณะกรรมการชุมชน และพี่น้อง ประชาชน ที่เคารพทุกท่าน

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา และมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ข้าพเจ้านายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนที่นายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ข้าพเจ้า พร้อมทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

นโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครของข้าพเจ้า ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจและหน้าที่ของเทศบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ

นโยบายที่ข้าพเจ้า แกลงต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันนี้ มีทั้งหมด ๗ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการพัฒนาเมือง และโครงสร้างพื้นฐาน

กำหนดแนวทางในการพัฒนาให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร “เป็นเมืองน่าอยู่” โดยมีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ดีมีมาตรฐาน มีสิ่งแวดล้อมดี มีวัดศรัทธาในการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อรองรับการขยายเมืองให้เป็นศูนย์กลางของความเจริญ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำไปสู่ “เมืองแห่งคุณภาพ”

๒. ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการกีฬา

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยึดหลักและแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นผลผลิตด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม และสนับสนุน ส่งเสริมในการจัดศูนย์กลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของชุมชน และผลผลิตทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาสินค้าของชุมชนเข้าสู่ระบบสังคมออนไลน์ รวมถึงสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมนำความสุข ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งประเภทกีฬาในร่มและกีฬากลางแจ้ง พร้อมผลักดันให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจในการเล่นกีฬามากขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

๓. ด้านการศึกษา

ยกระดับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การศึกษาระดับปฐมวัย) ให้ได้มาตรฐานพร้อมกับส่งเสริมการศึกษาแนวใหม่ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และระบบสารสนเทศยุคปัจจุบัน อีกทั้งส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน มีความหลากหลายในด้านความรู้ วิชาการที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ตลอดจนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้น ด้านการพัฒนาทักษะประกอบอาชีพในกลุ่มวัยทำงาน ผู้สูงอายุ เพื่อให้เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกมิติ

๔. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่และสืบทอดไปสู่เด็ก เยาวชน โดยการเชื่อมโยงประสานบูรณาการร่วมกับ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

๕. ด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง อย่างเสมอภาคและทั่วถึง ยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีอยู่ ทั้ง ๘ ศูนย์ ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ที่ ๙ เพื่อเป็นศูนย์เอกซเรย์ ศูนย์ฟอกไต ศูนย์กายภาพบำบัดและนวดแผนไทย พร้อมยกระดับ อสม. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในการให้บริการ...

ในการให้บริการทั้ง ๔ มิติ คือ การควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ ในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขอัครริยะ “หมอถึงบ้าน พยาบาลถึงเรือน” ผ่านระบบดิจิทัล แพลตฟอร์ม ภายใต้การจ้ดบริการสาธารณสุขร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง

๖. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้เป็นเมืองที่ “น่าอยู่ น่านมอ น่าน้ำดื่ม” ให้ผู้พบเห็นหรือผู้ที่มาเยือนมีความประทับใจ ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นที่จดจำ โดยการจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสวนสาธารณะให้มีความร่มรื่น สะอาด สะดวก และปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตเทศบาล มีความสะอาด ปลอดภัย เพื่อประโยชน์ที่ดี รวมถึงรณรงค์และผลักดันให้อาคาร สถานที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR ROOFTOP) เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเป็น การลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ รวมถึงรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนในเขตเทศบาล งด/ลดการเผาขยะมูลฝอย วัชพืช ในพื้นที่บ้านพักอาศัยและที่สาธารณะในชุมชนเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

๗. ด้านการบริหารจัดการ

บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม โดยใช้หลักคุณธรรม นำการบริหารเพื่อนำไปสู่ความสามัคคี มีความสมานฉันท์ต่อกัน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิด การปฏิบัติ การตัดสินใจ และร่วมกันรับผิดชอบตามหลักการของการมีส่วนร่วม เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อนำไปสู่ “เมืองแห่งคุณภาพ” ประกอบด้วย คุณภาพคน คุณภาพชีวิต และคุณภาพการบริหารจัดการ ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ

นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นี้ ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม ยึดหลักการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทุกท่าน รวมถึงกำหนดให้มีการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการชุมชน พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทุกท่าน สถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา ในลักษณะของ “บวร” รวมถึงหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนทุกภาคส่วน และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ได้ให้ความไว้วางใจสนับสนุนเลือกข้าพเจ้าเข้ามาทำหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง ๓ เขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้าพเจ้า ขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่า จะนำนโยบายที่ได้กล่าวมานี้ เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้มีความเจริญในทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สืบไป ขอขอบคุณครับ



(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

